

สำเนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

ที่ ๐๐๔/๒๕๖๕

เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่อง เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง

อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒) มาตรา ๖๐ วรรค ๔ “อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้า กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ กำหนดไว้ในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำ เป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ” จึงมอบอำนาจให้ นายประเสริฐ มะโนเสาร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย คนที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ ในการนี้เมื่อรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ได้ ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้แล้ว ให้ทำบัญชีสรุปเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลทราบ ทุกสามสัปดาห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศุภชีพ มั่งคั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ที่ ๐๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑	การชี้ระวางแนวเขตที่ดิน	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการชี้ระวางแนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน	
๒	การอนุญาตใช้รถส่วนกลางของกองช่าง	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการอนุญาตใช้รถส่วนกลาง	
๓	งานนิติการ ร้องเรียน ร้องทุกข์	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการตรวจสอบ วินิจฉัย สั่งการ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายให้ผู้บริหารทราบ	
๔	งานโครงสร้างพื้นฐาน	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการติดตาม ให้คำปรึกษา และ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายให้ผู้บริหารทราบ	
๕	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการให้คำปรึกษา สั่งการ ดูแล ควบคุมการดำเนินการส่งเสริมงานด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายให้ผู้บริหารทราบ	

ลงชื่อ.....



(นายศุภชีพ มั่งคั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย